

**CÔNG TY CP KINH DOANH  
DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Số: 42 /PVR – TCKT

V/v: Giải trình nguyên nhân và phương án khắc  
phục tình trạng bị hủy niêm yết

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội,



Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) xin gửi  
lời chào trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian vừa qua ;

Ngày 5/4/2017 PVR nhận được công văn số 350/SGDHN-QLNY về việc giải  
trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết của Sở  
Giao dịch chứng khoán Hà Nội. PVR xin giải trình như sau :

Năm 2016 PVR đã lựa chọn Công ty AASC là đơn vị kiểm toán BCTC 2016  
thay Công ty TNHH Deloitte.

Tại 31/12/2016, nội dung BCTC kiểm toán của AASC về cơ bản không thay  
đổi so với Báo cáo kiểm toán 31/12/2015 của Công ty TNHH Deloitte , Tuy nhiên  
AASC đưa ra các ý kiến từ chối còn Công ty TNHH Deloitte đưa ra ý kiến ngoại trừ  
tại BCTC 2015.

Ngay sau 31/12/2016, PVR đã gửi văn bản đề nghị cung cấp BCTC 2016 của  
các đơn vị mà PVR đang có khoản đầu tư như : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển  
Bình An; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phần  
Khách sạn Dầu khí Lam Kinh. PVR cũng gửi các đối chiếu xác nhận công nợ phải thu,  
phải trả đối với các đối tác, khách hàng, nhà cùng cấp. Tuy nhiên tại thời điểm AASC  
đưa ra kết luận BCTC 2016 ngày 16/03/2017, PVR chưa nhận được bất kỳ phản hồi  
nào từ các đối tác, khách hàng mà PVR đã gửi văn bản do chưa hết thời hạn nộp  
BCTC 2016.

Các khoản phải trả ngày 31/12/2016 tương ứng 192.823.892.972 đồng và  
144.620.000 đồng là số tiền Khách hàng đặt cọc để được quyền góp vốn và phân chia  
lợi nhuận vào dự án CT10-11 Văn Phú và Dự án CT15 Việt Hưng.

Đối với số khách hàng đặt cọc để được quyền vào vốn và phân chia lợi nhuận  
dự án CT10-11 Văn Phú, khi đủ điều kiện sẽ ký hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, khi dự  
án đã đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán PVR đã gửi thông báo đến khách hàng đề  
nghị đến để thanh lý thỏa thuận đặt cọc/ký Hợp đồng mua bán nhưng chỉ có một số ít  
khách hàng đã thực hiện, PVR đã xuất Hóa đơn GTGT đối với các khách hàng đã ký  
HĐMB. Số khách hàng còn lại chưa đến thanh lý thỏa thuận đặt cọc/ký kết Hợp đồng  
mua bán nên PVR chưa đủ cơ sở để xuất HĐ GTGT.

Hàng tồn kho: Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2016, PVR chưa thể đánh giá  
một cách chính xác hiệu quả đầu tư của dự án CT10-11 Văn Phú do các thông số tính  
toán theo thị trường tại thời điểm hiện tại chưa đầy đủ và có thể còn biến động. Vì vậy,  
PVR không có căn cứ để trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.



Ngay sau khi nhận được công văn số 350/SGDHN-QLNY, PVR chúng tôi đã làm việc lại với AASC và đề nghị AASC xem xét, đánh giá lại các khoản mục đã nêu trong BCTC 2016 sau khi PVR thu thập được các BCTC từ các đơn vị và các tài liệu liên quan khác. Khi đó việc kết luận của AASC sẽ là kết luận cuối cùng để PVR giải trình, báo cáo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kính đề nghị Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét và tạo điều kiện để PVR có thời gian hoàn thiện hồ sơ, giải trình và báo cáo Sở trong thời gian sớm nhất và chậm nhất trước kỳ Đại hội đồng cổ đông 2017

PVR kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Duy Điền**

